

BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG

**XÂY DỰNG CÁC TỔ CHỨC ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH
ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI**

Trung tướng **VÕ TRỌNG VIỆT**

Chính ủy Bộ đội Biên phòng

Xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh (TSVM), nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các cấp uỷ, tổ chức đảng trong lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP); là yếu tố cơ bản đảm bảo cho BĐBP hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới.

Những năm qua, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Quá trình hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới đã và đang tạo ra những vận hội mới cho nền kinh tế nước nhà, góp phần thúc đẩy công cuộc đổi mới xây dựng đất nước của Đảng và nhân dân ta. Tuy nhiên, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế cũng gặp không ít những khó khăn, thách thức, tiềm ẩn các nhân tố gây mất ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền quốc gia; đặc biệt là sự tăng cường chống phá của các thế lực thù địch thông qua các âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình”.

Các thế lực thù địch, phản

động luôn tìm cách lợi dụng vấn đề về tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền, chủ quyền lãnh thổ để kích động, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc và hữu nghị giữa nước ta với các nước láng giềng. Tình trạng xâm canh, vượt biên trái phép, di dịch cư tự do, khai thác tài nguyên trái phép...; tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp đã tác động đến tình hình an ninh trật tự trên các tuyến biên giới.

Tình hình trên đặt ra những yêu cầu mới đối với quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, đòi hỏi BĐBP cần được xây dựng vững mạnh về mọi mặt, trong đó trước hết là vững mạnh về chính trị. Nhận thức sâu sắc vấn đề này,

nhiều năm qua, Đảng uỷ BĐBP luôn coi trọng việc xây dựng các tổ chức đảng TSVM và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xem đây là vấn đề then chốt trong xây dựng BĐBP vững mạnh toàn diện đủ sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cụ thể là:

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn lực lượng, nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng. Những năm qua, Đảng uỷ BĐBP đã tập trung cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong toàn lực lượng tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là những vấn đề liên quan đến công tác biên phòng; giáo dục cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ chính trị của BĐBP trong tình hình mới. Thường vụ, Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Biên phòng đã kịp thời ban hành các nghị quyết chuyên đề, các chỉ thị triển khai công tác lãnh đạo nhằm đảm bảo sự

lãnh đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm (từ năm 2006 đến nay Thường vụ, Đảng uỷ BDBP đã ban hành 14 nghị quyết chuyên đề, 13 chỉ thị triển khai công tác lãnh đạo). Thường vụ, Đảng uỷ BDBP đã tập trung lãnh đạo tổ chức triển khai sâu, rộng Cuộc vận động “*Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với BDBP*” với các mục tiêu đề ra là: củng cố và nâng cao nhận thức lý luận cách mạng, kiên quyết đấu tranh chống quan điểm phản động, thù địch, biểu hiện mơ hồ, sai trái, giảm sút ý chí chiến đấu; tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đảng viên. Do vậy, trước những diễn biến phức tạp của tình hình, tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên luôn giữ vững và phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu; nhận thức, trách nhiệm được nâng lên, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thường vụ, Đảng uỷ BDBP đã có nhiều chủ trương, biện pháp tập trung xây dựng, củng cố, kiện toàn các cấp uỷ, tổ chức đảng phù hợp với sự phát triển của nhiệm vụ, sát với chức năng nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng; ban hành và triển khai thực hiện quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác

trọng yếu. Triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 513 của Đảng uỷ Quân sự Trung ương, trong đó nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng, kiện toàn biên chế và phát huy vai trò của chính uỷ, chính trị viên từ cơ quan Bộ Tư lệnh đến các đơn vị cơ sở; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, xây dựng nghị quyết lãnh đạo sát thực tiễn nhiệm vụ, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, những khâu yếu, mặt yếu. Từng bước triển khai thực hiện và phát huy hiệu quả quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng với các tỉnh uỷ, thành uỷ; triển khai tốt việc phối hợp giữa Đảng uỷ Bộ chỉ huy Biên phòng các tỉnh, thành với các quận, huyện, thị uỷ biên giới, tạo được sự đồng thuận cao với cấp uỷ, chính quyền các địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác biên phòng và công tác xây dựng tổ chức đảng.

Làm tốt công tác quản lý và phát triển đảng viên. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả Cuộc vận động “*Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với BDBP*” với nội dung cốt lõi là “Phát huy truyền thống,

giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm”; đồng thời đi sâu nội dung “*Mười xây, mười chống - mười có, mười không*”⁽¹⁾. Việc triển khai sâu rộng nội dung “Mười xây, mười chống” đã tạo nên hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên trong toàn lực lượng BDBP. Tại các tổ chức cơ sở đảng, “Mười xây, mười chống” được gắn liền với các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đảng viên, được coi là tiêu chí để đánh giá chi bộ, đảng bộ TSVM.

Những năm qua, Thường vụ, Đảng uỷ BDBP và cấp uỷ các cấp trong toàn lực lượng đã tiến hành tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên, kết hợp chặt chẽ với công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kết hợp giữa quản lý đảng viên ở nơi làm việc và nơi cư trú; quản lý chặt chẽ các đảng viên tăng cường cho các xã biên giới. Công tác phát triển đảng viên luôn được quan tâm đúng mức và có chất lượng. Từ 2006 đến nay, toàn lực lượng đã kết nạp được 5.147 đảng viên.

Thường vụ, Đảng uỷ BDBP đã tập trung lãnh đạo kiện toàn cơ cấu và nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ, bảo đảm đủ cán bộ

cho các đơn vị cơ sở, đơn vị mới thành lập; bước đầu đã giải quyết những bất cập về số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ tại chỗ phía Nam, cán bộ chuyên môn kỹ thuật⁽²⁾. Các cấp ủy đã coi trọng thực hiện quy hoạch cán bộ chủ trì, luân chuyển cán bộ, chủ động chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp. Chủ động đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành một số chế độ, chính sách phù hợp với hoạt động đặc thù của BDBP.

Tuy nhiên, công tác xây dựng đảng trong BDBP những năm qua vẫn còn bộ lộ một số hạn chế, khuyết điểm: Việc cụ thể hóa trong triển khai nhiệm vụ lãnh đạo ở các đơn vị chuyên môn, chuyên ngành, các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc chưa sát; nội dung sinh hoạt nghèo nàn, đấu tranh tự phê bình và phê bình chưa cao. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng thấp; việc quản lý, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên nhiều nơi chưa quan tâm đúng mức. Công tác quản lý, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ có trường hợp thiếu khách quan, chính xác; cơ cấu cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ tại chỗ còn mất cân đối. Chất lượng một số cuộc kiểm tra chưa cao và chỉ đạo,

phức tạp khắc phục khuyết điểm còn hạn chế. Việc xem xét xử lý vi phạm kỷ luật có vụ còn chưa kiên quyết, để kéo dài.

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực vẫn tiếp tục tiềm ẩn nhiều nhân tố bất ổn, khó lường; tình hình trên các tuyến biên giới, nhất là trên biển Đông sẽ có nhiều diễn biến phức tạp. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong BDBP cần quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung, biện pháp sau:

Một là, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, Đảng ủy QSTW về công tác biên phòng. Duy trì thực hiện tốt chế độ học tập lý luận chính trị gắn với rèn luyện phẩm chất đạo đức cán bộ, đảng viên trên cơ sở tiếp tục triển khai sâu rộng và hiệu quả bước hai Cuộc vận động “*Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với BDBP*”. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong toàn lực lượng.

Hai là, tiếp tục quán triệt, thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về tổ chức BDBP và Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X), tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 147 của Đảng ủy Quân

sự Trung ương, Nghị quyết số 18 của Đảng ủy BDBP nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; triển khai toàn diện các nội dung Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 513 của Đảng ủy QSTW; giải quyết tốt các mối quan hệ phối hợp giữa các cấp ủy đảng trong BDBP với các cấp ủy đảng trong quân đội và địa phương theo Quy định 105 của Bộ Chính trị. Tập trung xây dựng, củng cố các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng TSVM gắn với xây dựng đơn vị VMTD, nhất là các tổ chức cơ sở đảng ở các đơn vị chiến đấu. Tiếp tục thành lập đảng bộ đồn biên phòng nơi có đủ điều kiện, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng ở các tổ, đội công tác.

Ba là, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BDBP nhiệm kỳ 2010-2015. Đổi mới phong cách lãnh đạo và phương pháp, tác phong công tác của cấp ủy; thực hiện phân công trách nhiệm cho tập thể, cá nhân cấp ủy trong triển khai thực hiện nghị quyết; nâng cao tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng. Phát huy năng lực tham mưu đề xuất nội dung lãnh đạo và hướng dẫn, kiểm tra. Kịp thời sơ, tổng kết việc triển khai thực hiện các nghị

quyết đã ban hành.

Bốn là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ đảng viên vững vàng về chính trị, tiên phong về trí tuệ và hành động, trong sáng về đạo đức và lối sống, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phát huy tính tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên trong học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm quy định những điều đảng viên không được làm. Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên về mọi mặt, thực hiện nghiêm túc việc đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm, bảo đảm thực chất. Thực hiện tốt kế hoạch công tác phát triển đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có năng lực, kiến thức, trách nhiệm, thực sự là hạt nhân nòng cốt trong xây dựng đơn vị VMTD.

Năm là, quán triệt và lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết của Đảng và quy định của Đảng ủy Quân sự Trung ương về công tác cán bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ toàn lực lượng, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ở các trường; kiện toàn đội ngũ cán bộ chính trị theo tinh thần Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị. Thực hiện

tốt việc luân chuyển cán bộ; đa dạng hoá các loại hình đào tạo, gắn đào tạo với quy hoạch, sử dụng; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các chính sách cán bộ phù hợp với đặc điểm hoạt động của BDBP.

Sáu là, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của cấp uỷ và UBKT các cấp. Làm tốt công tác phối hợp trong kiểm tra, giám sát, tuân thủ các quy định trong Điều lệ Đảng và các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng. Kịp thời phát hiện những tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; giải quyết triệt để, xử lý nghiêm túc đối với những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật.

Để hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, mỗi cán bộ đảng viên, mỗi tổ chức cơ sở đảng của BDBP cần phải ý thức sâu sắc hơn nữa về nhiệm vụ xây dựng lực lượng mạnh về chính trị, phấn đấu xây dựng các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ BDBP thực sự TSVM đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao ■

(1) *Mười xây - mười có*: có kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; chăm lo xây dựng đơn vị như xây dựng gia đình mình; có tin nhiệm với cán bộ, chiến sĩ đơn vị và nhân dân địa

phương; có tinh thần trách nhiệm vì dân, gắn bó với địa bàn biên giới; có cơ chế, chính sách khuyến khích cán bộ phát huy tài năng; có đội ngũ cán bộ giỏi một việc, biết nhiều việc; có cán bộ chủ trì giỏi là người dân tộc, người địa phương; có nền nếp chính quy, môi trường văn hóa tốt; có phong trào thi đua sôi nổi, lành mạnh, hiệu quả; có khu tầng gia tốt, đủ nước sạch và nước nóng cho bộ đội. Mười chống - mười không: không tham ô, tham nhũng, lãng phí, cơ hội, thực dụng; không chủ nghĩa cá nhân, gia trưởng, độc đoán; không mất đoàn kết nội bộ, mất đoàn kết quân dân; không vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng; không bị động bất ngờ, mất cảnh giác; không để đối tượng, phần tử xấu mua chuộc, móc nối; không mất an toàn trong công tác, huấn luyện và tham gia giao thông; không uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa và không say rượu, bia; không thờ ơ, vô cảm trước khó khăn, hoạn nạn của đồng đội và nhân dân; không để đơn vị và địa bàn phụ trách xảy ra vụ việc phức tạp.

(2) So với năm 2005, cán bộ có trình độ sau đại học chiếm 3,94% (tăng 0,81%); đại học chiếm 80,54% (tăng 9,7%); cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm 10,77% (tăng 2%); cán bộ cư trú từ Quân khu 5 trở vào chiếm 47,21% (tăng 5,17%).